

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 1 Tháng 4 Năm 2024

Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia Thân Mến,

Tôi lấy làm vui mừng thông báo rằng việc đăng ký tham gia các Chương Trình Mùa Hè của Sở Giáo Dục Philadelphia hiện đã mở ra cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Hãy nhấn vào [đây](#) để đăng ký ngay hôm nay!

Chương trình hè năm nay bao gồm các chương trình mới thú vị như Trại Hè Giáo Dục Kỹ Thuật và Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở và Người Thành Đạt Mùa Hè. Các chương trình mùa hè của chúng tôi cung cấp môi trường vui chơi và an toàn cho học sinh để các em duy trì và nâng cao trình độ học tập của mình. Chương trình mùa hè cũng giúp các bạn trẻ của chúng ta duy trì những kỹ năng quan trọng mà các bạn đã học được trong năm học.

Chương trình cung cấp các lựa chọn tổng hợp cho học sinh ở mọi lứa tuổi của Sở Giáo Dục Philadelphia - từ học tập dựa trên hoạt động bồi dưỡng kiến thức đến cơ hội việc làm trong mùa hè cho học sinh trung học. Ngoài ra, Văn Phòng Trẻ Em và Gia Đình của Thành Phố Philadelphia đang cung cấp chương trình hè cả ngày thông qua một sáng kiến mới, đó là chương trình Người Thành Đạt Mùa Hè và Sở Giáo Dục Philadelphia đang cung cấp phần học thuật cho chương trình này. Để tìm hiểu thêm về các chương trình khác nhau hiện có và để đăng ký, vui lòng truy cập trang web các chương trình mùa hè [tại đây](#).

Tất cả học sinh hiện tại của Sở Giáo Dục Philadelphia, kể cả những học sinh sắp lên mẫu giáo vào mùa thu, đều đủ điều kiện và được khuyến khích đăng ký tham gia các chương trình mùa hè. Chỗ học trong các chương trình mùa hè có hạn và việc đăng ký không đảm bảo là học sinh được nhận vào chương trình. Thời gian đăng ký cho hầu hết các chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 10 tháng 5. Gia đình và học sinh sẽ được thông báo về tình trạng đăng ký của họ trước ngày 31 tháng 5. Vui lòng xem lại thông tin cụ thể của chương trình [tại đây](#).

Tôi hy vọng bạn sẽ cân nhắc [đăng ký ngay hôm nay](#) để con bạn có cơ hội tận hưởng một trải nghiệm mùa hè phong phú và ý nghĩa. Thời gian đăng ký cho hầu hết các chương trình hiện đang mở cho đến ngày 10 tháng 5 nhưng vui lòng kiểm tra [trang web Chương Trình Mùa Hè](#) để biết chi tiết chương trình và thông tin liên lạc.

Chương trình mùa hè là một trong những cách thức mà Sở Giáo Dục thực hiện theo cam kết của mình nhằm chuẩn bị cho trẻ em tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà các em mong muốn.

Chào hợp tác,



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia